

แผนดำเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินการ โดยมีการรวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำโครงการให้มีความเหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการต่อไป

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่งจึงได้มีการจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อใช้ในการประกอบการดำเนินงาน และให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

(นายทองศักดิ์ อุปลี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดและได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการแล้ว และจะดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน รวบรวมโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจัดทำเป็นหมวดหมู่และรูปเล่มง่ายต่อการตรวจสอบติดตามประเมินผล

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง และเพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการแล้ว และกำลังจะดำเนินการ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีความคุ้มค่า ต่อการปฏิบัติงาน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง

สารบัญ

หน้า

วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

ก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

๑-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรัก
การศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี สร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัว

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

๓-๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๑๒-๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการ การเงินการคลัง และงบประมาณพัฒนาการเมืองท้องถิ่น
ให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕													
						พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลำดับที่ ๓ หน้า ๓๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒๓/๒๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ วางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน โดย อบรมให้ความรู้การจัดทำผังเมือง รวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนา สภาพแวดล้อม	๕,๐๐๐	ภายในพื้นที่ อบต.ทุ่งโป่ง	กองช่าง							←————→							

